

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ต้องการประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง : ด้านบริหาร กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบ การบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ : การทำงาน ของระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>1. จัดให้มีการทดสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยที่มา กับตัวอาคาร หากมี ข้อบกพร่องให้ดำเนินการ แก้ไขทันที</p> <p>2. จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ</p> <p>3. จัดให้มีการอธิบายการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ และ จัดทำแนวปฏิบัติการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เผยแพร่</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>ระบบป้องกันอัคคีภัยยังไม่ แล้วเสร็จ</p>	<p>ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงระบบป้องกัน อัคคีภัยของอาคาร</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม : ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ : นิสิตเขียนร้องเรียนปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์</p>	<p>ให้ข้อมูลแก่นิสิตถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่เกิดกับการเรียนการสอน</p>	<p>เนื่องจากพบข้อความร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดการการสอบตรง</p>	<p>นิสิตเขียนร้องเรียนปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์</p>	<p>ฝ่ายวิชาการดำเนินการชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานในการจัดสอบต่อสื่อสังคมออนไลน์ และนำข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงรูปแบบในการจัดสอบในครั้งต่อไป</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง : บริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ : หลักสูตรปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.</p>	<p>ให้ความรู้กับประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดเก็บเอกสารให้พร้อมอย่าเสมอ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ครบ ให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันที</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p>หลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.</p>	<p>-</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ประธานหลักสูตร</p>	

<p>ด้านความเสี่ยง : อื่นๆ นโยบาย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม : รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ : งานวิจัยที่เกิดจากการให้ทุนรายได้ของวิทยาลัยไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>กำหนดนโยบายการให้ทุนวิจัยเงินรายได้ของวิทยาลัยให้มีการนำหนังสือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ประกอบในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัย</p>	<p>เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ทำให้กระบวนการในการประกาศรับสมัครทุนเกิดความล่าช้าไปจากปีที่ผ่านๆ มา อีกทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง จึงยังไม่มีข้อมูลนำเสนอในการรายงานครั้งนี้</p>	<p>งานวิจัยที่เกิดจากการให้ทุนรายได้ของวิทยาลัย ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>หน่วยวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการร่างนโยบายการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559 โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรภายนอก</p>	<p>หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา 30 กันยายน 2559</p>	
---	--	---	--	---	--	--

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 / 2559 วาระที่ 4.13

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559